

## **LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN**

Triển khai Nghị định số 123/2020/NĐ-CP từ 01/07/2022 hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trên địa bàn thành phố nắm bắt lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Chi cục Thuế thông tin một số lợi ích khi sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền như sau:

1. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được áp dụng cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thuộc nhóm kinh doanh như: Ăn uống; Nhà hàng; Khách sạn; siêu thị, Trung tâm thương mại, vàng, Bán lẻ hàng tiêu dùng; Bán lẻ thuốc tân dược; Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

2. Giúp tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian để xử lý dữ liệu về hóa đơn; ngoài những chức năng cơ bản còn có thêm chức năng gắn mã của cơ quan thuế ngay khi hóa đơn được khởi tạo mà không mất thời gian chờ đợi như hình thức hóa đơn có mã thông thường. Chính vì điều này đã tạo rất nhiều thuận lợi giúp người nộp thuế chủ động, nhanh chóng thuận tiện trong việc lập hóa đơn; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán.

3. Yêu cầu có chữ ký số trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là không bắt buộc. Đặc biệt, là không yêu cầu phải có thiết bị đặc thù, chuyên dùng. Người nộp thuế chỉ cần máy tính, máy in, đường truyền internet, thậm chí các thiết bị điện tử cầm tay cũng có thể khởi tạo hóa đơn.

4. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế; trường thông tin về người mua trên hóa đơn có thể là mã số thuế hoặc CMND/CCCD/hộ chiếu (nếu người mua không có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế) việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế.

5. Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, người nộp thuế liên hệ với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như VNPT, VIETTEL, MISA... và gửi Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu 01/ĐKTD-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của chính phủ) đến cơ quan thuế.

Với những lợi ích thiết thực cho người nộp thuế, Chi cục Thuế đề nghị người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng (nêu trên) khẩn trương đăng ký sử dụng

hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyên dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Mọi vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử: 0258.3828385 - 0258.3810513 hoặc phản hồi qua địa chỉ email: dttht\_ntr.khh@gdt.gov.vn./.